

# CHAYO คาดผลงาน Q2 โตต่อ ธุรกิจบริหาร หนี้ยังดี ลุยธุรกิจขายสินค้า



บริษัท ชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย - 19 พ.ค. 63 15:48 น.

**CHAYO คาดผลงาน Q2 โตต่อ หลังธุรกิจบริหารหนี้ยังดี ยืนยันรายได้ปี 63 โต 20% เผยปีนี้วางแผนลุยธุรกิจขายสินค้าร่วมกับพันธมิตร-ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ชะลอแผนลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์**

นายสุวิวัฒน์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 จะเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/63 เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อที่บริหารยังคงเติบโตได้ดี จากการทยอยขายและซื้อหนี้ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกันเข้ามาบริหาร และเชื่อว่าจะสามารถขายหนี้ที่มีหลักประกันออกไปได้ ส่วนธุรกิจให้บริการติดตามทางหนี้ และธุรกิจการปล่อยสินเชื่อยังคงทรงตัว

สำหรับภาพรวมรายได้ทั้งปี 63 บริษัทยังคงเป้าจะเติบโต 20% ซึ่งเป็นการเติบโตจากทุกกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่ รวมถึงธุรกิจใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการในปีนี้ โดยธุรกิจสินเชื่อที่เข้ามาบริหารตั้งเป้าซื้อหนี้จากสถาบันการเงินอีกกว่า 10,000 ล้านบาท โดยวางงบลงทุนรวมไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่ม 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน 70 - 80% และหนี้ไม่มีหลักประกัน 20 - 30% จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 51,000 ล้านบาท

ส่วนธุรกิจให้บริการติดตามทางหนี้ เนื่องจากขณะนี้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 บริษัทจึงปรับเป้าหมายเพื่อให้สามารถรักษาระดับรายได้ให้คงที่เท่ากับปีก่อน ส่วนธุรกิจการปล่อยสินเชื่อบริษัทตั้งเป้าจะมียอดการปล่อยสินเชื่อประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมียอดการปล่อยสินเชื่อแล้ว 50 ล้านบาท

ขณะเดียวกันในปีนี้นับว่าบริษัทจะเริ่มดำเนินการขายสินค้า และให้บริการผ่าน Call Center หลังจากทีคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท 555 ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เพื่อขายสินค้า และบริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ ด้วยการขายสินค้าผ่านทีวีช้อปปิ้งและออนไลน์ช้อปปิ้ง ซึ่งคาดว่าสัดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่อยู่ 1%

ด้านแผนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากประเมินว่าขณะนี้สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยยังไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ

## ลักษณะธุรกิจของ CHAYO

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

RECOMMENDED NEWS

## ข่าวหุ้นยอดนิยม

20 พฤษภาคม 2563



**1**  
ข่าวนี้ที่ 1 : กูรู คาด กบง.หัน  
ดอกเบี้ย 0.25% หวั่นพริกโพท...



**2**  
ITD ควางานก่อสร้างชั้นใต้ดิน  
ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ มูลค่า...

LATEST NEWS

## ข่าวหุ้นล่าสุด

20 พฤษภาคม 2563



**08:10**  
ปิดตลาด TFEX ช่วงกลางคืน  
วันที่ 20 พ.ค. 63 สินค้า Mini...



**07:01**  
ข่าวนี้ที่ 1 : กูรู คาด กบง.หัน  
ดอกเบี้ย 0.25% หวั่นพริกโพท...



**06:22**  
สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอี  
ไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 19...

ดูข่าวทั้งหมด

รายงาน **สันติภาพ เกตุสร้อย**  
เรียบเรียง **จำเนียร พรภักดิ์**  
อนุมัติ **อนุรัตน์ สิริประเสริฐสุนทร**